
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งท่ี 2) ประจำป พ.ศ.2567 
วันพฤหัสบดท่ีี 5 กันยายน 2567  เวลา 09.30 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
................................ 

 สภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
1. นายลี   จันทรสีเงิน  ประธานสภาฯตำบลฟากหวย 
2. นายสิทธิพงศ   ศรีจันทร  รองประธานสภาฯตำบลฟากหวย 
3. นายประสงค   หอกคำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 1 
4. นางพิมล   รัตนสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 1 
5. นายณัฐวุฒิ   ปนสวน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 1 
6. ร.ต.อุทัย   สอนโส   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 1 
7. นายบุญชู    งอนกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
8. นางสมศรี   ออนนอม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
9. นางหวา   จันทรงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
10. นางปราณี   กันเกตุทิม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
11. น.ส.ภารุณี   บุญอุดหนุน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
12. นางรัตจะนา  ดาราศร   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
13. นางสาวสุภาวดี    สุขประสงค   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 

 คณะผูบริหาร 
1.  นายสวาง    แกวโกมล   รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย 
2.  นางสาวปาริชาติ  รัตนสุวรรณ   รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย 
3.  นายพงศพันธุ  สอนโสต   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย 
4.  นางสาวปาณิสรา  พิมพิสาร   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย 
 

 ผูเขารวมประชุม 
1.  นางสาวสุภาวดี    สุขประสงค  หัวหนาฝายอำนวยการ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลฟากหวย 
2.  นางเบญจา    บุญครุฑ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ รก.หน.สำนักปลัด 
3.  นางทัศนีย   นวลแกว  เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน รก.ผอ.กองคลัง 
4.  นางชลธิชา   ฆองเกิด  นิติกรชำนาญการ รก.ผอ.กองชาง 
5.  นางสาวอุศมา   ออนนอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รก.ผอ.กองการศึกษา 
6.  นางสาวพิชชาภา  มณีวัฒน  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
7.  นายเกียรติคุณ  อุนเจริญ  นักจัดการงานชาง (กองชาง) 
 
 

 ผูไมมาประชุม 
1.  นายอุเทน   พิมพิสาร  นายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย (ผูเสนอญัตติ/ไปราชการ) 
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เปดประชุมเวลา 09.30 น. 
 

เลขานุการสภาเทศบาล -  ขณะนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย มาครบองคประชุมแลว กระผมขอเรียนเชิญ
ทานประธานสภาเทศบาลตำบลฟากหวย จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และ
ดำเนินการประชุมตามลำดับ ขอเรียนเชิญครับ 

  เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย พรอมดวยผูเขารวมประชุม มาครบองค
ประชุมแลว นายลี  จันทรสีเงิน ประธานสภาเทศบาลตำบลฟากหวย กลาวเปดการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งท่ี 2) ประจำป พ.ศ.2567 
และดำเนินการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล  -   ตามหนังสือเทศบาลตำบลฟากหวย ท่ี สก 75201/593 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2567  

เรื่องมอบอำนาจใหรองนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวยเปนผูอภิปราย ชี้แจง หรือเปนผู
แถลงญัตติแทนในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย  ในการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลฟากหวย สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งท่ี 2) ประจำป พ.ศ.2567 วันพฤหัสบดีท่ี 5 
กันยายน 2567 โดย มอบอำนาจให นางสาวปาริชาติ  รัตนสุวรรณ ตำแหนง รอง
นายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย ใหเปนผูอภิปราย ชี้แจง หรือเปนผูแถลงญัตติแทนใน
ฐานะนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย ดังนี้ 

1. การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568   
(วาระท่ี 2  ข้ันพิจารณาแปรญัตติ) 
2.  การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568   
(วาระท่ี 3  ข้ันพิจารณาลงมติ) 

  ตามขอ 56 วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

ท่ีประชุม   -  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาเทศบาล  -  ขอแกไขรายงานการประชุม  หนา 10-15  นางสมศรี ออนนอม สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลฟากหวย เขต 1  แกไขเปน เขต 2 
  -  เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งท่ี 1) 

ประจำป พ.ศ.2567 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.2567 ครบถวนแลว  กระผมจึงขอมติท่ี
ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีมติรับรอง
รายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  กรุณายกมือครับ 

มติท่ีประชุม -  มีมติเปนเอกฉันท  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย  สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 3 (ครั้งท่ี 1) ประจำป พ.ศ.2567 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2567  

     เห็นชอบ  .......11....... เสียง 
      ไมเห็นชอบ  .........-........ เสียง  
      งดออกเสียง  .........1....... เสียง (ประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระท่ี 3       เรื่อง  พิจารณา 
   3.1  เรื่อง  การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 
                  (วาระท่ี 2 ข้ันพิจารณาแปรญัตติ)   
ประธานสภาเทศบาล      -  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอกฎหมายครับ 
น.ส.สุภาวดี สุขประสงค          -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.  
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล       2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  

       ขอ 50  เม่ือคณะกรรมแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้น
ตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่น
ตอประธานสภาทองถ่ิน 
       รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา  ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง 
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนคำแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภา
ทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปน
การดวน 
       ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย  เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ เก่ียวกับรายงานนั้น  ขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

              ขอ 51  ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง  ใหปรึกษาเรียงตามลำดับขอ
เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น  เวนแตท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 

        ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคำแปรญัตติ  หรือเห็นดวยกับการแกไข
ในขอใดแลว  ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

 

ประธานสภาเทศบาล  -   ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 รายงานผลการแปรญัตติฯ ตอท่ีประชุมครับ 

 

ประธานกรรมการแปรญัตติฯ - เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวยทุกทาน   
           กระผม นายสิทธิพงศ ศรีจันทร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 1  
           ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
           ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568     
 

     -  ตามท่ีผูบริหารไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2568 เพ่ือขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาลตำบลฟากหวยในการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งท่ี 1) ประจำป พ.ศ.2567 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2567 
ซ่ึงท่ีประชุมไดมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
งบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
จำนวน 7 ทาน เพ่ือเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2568  ดังนี้  
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1. นายสิทธิพงศ ศรีจันทร สมาชิกสภาเทศบาล (1) กรรมการ 
2. นายณัฐวุฒิ  ปนสวน   สมาชิกสภาเทศบาล (1)  กรรมการ 
3. นางพิมล   รัตนสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล (1)  กรรมการ 
4. รอยตรี อุทัย สอนโส  สมาชิกสภาเทศบาล (1)  กรรมการ 
5. นางรัตจะนา  ดาราศร  สมาชิกสภาเทศบาล (2)  กรรมการ 
6. นายประสงค  หอกคำ   สมาชิกสภาเทศบาล (1)  กรรมการ 
7. นายบุญชู   งอนกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล (2) กรรมการ 

 

-   มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งท่ี 1/2567 ไดมีมติเลือกประธานและเลขานุการ ดังนี ้
      นายสิทธิพงศ   ศรีจันทร  เปนประธานกรรมการ 
  นายบุญชู   งอนกระโทก   เปนเลขานุการ  
 

-   มติท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งท่ี 1) ประจำป 
พ.ศ.2567 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2567  มีมติดังนี ้

        1)  กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวน 3 วัน ตั้งแตวันท่ี 26-28 
สิงหาคม 2567 (วันละ 8 ชั่วโมง x 3 วัน = 24 ชั่วโมง) 

     2) กำหนดเวลา/สถานท่ีเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
          - วันท่ี 26 สิงหาคม 2567  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ สำนักงาน ทต.ฟากหวย 
         - วันท่ี 27 สิงหาคม 2567  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ สำนักงาน ทต.ฟากหวย 
         - วันท่ี 28 สิงหาคม 2567  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ สำนักงาน ทต.ฟากหวย 

       รวมระยะเวลาเสนอคำขอแปรญัตติ   24  ช่ัวโมง  
 

       โดยใหเสนอคำขอแปรญัตติไดท่ี สำนักงานเทศบาลตำบลฟากหวย หมูท่ี 7 
ตำบลฟากหวย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

               และกำหนดวันประชุมเพ่ือพิจารณาคำเสนอขอแปรญัตติ ในวันศุกรท่ี 30 
สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 

 -   คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดปฏิบัติหนาท่ีรับคำแปรญัตติตามวัน/เวลาและสถานท่ี
ดังกลาวขางตนแลว   เม่ือพนกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติแลว  ปรากฏวา... 
ไมมีสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินรายใด ประสงคจะยื่นคำแปรญัตติฯ 
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2568  

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 50 กำหนดวา เม่ือคณะกรรมการ
แปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิมและตามท่ีมี
การแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน 
รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอ
ใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยกับการแปรญัตติ
นั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน
คำแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ิน
ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวม
ประชุมสภาทองถ่ินดวย เพ่ือแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ 
เก่ียวกับรายงานนั้น 
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     คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ เทศบาลตำบลฟากหวย  ขอรายงาน
ผลการแปรญัตติและมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ  ดังนี้ 

 

 1. ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งท่ี 1) 
ประจำป พ.ศ.2567 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2567  ท่ีประชุมมีมติใหกำหนด
ระยะเวลายื่นเสนอคำขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2568 ดังนี้ 

 วันท่ี 26 สิงหาคม 2567 / เวลา  08.30-16.30 น. จำนวน  8  ชั่วโมง 
      วันท่ี 27 สิงหาคม 2567 / เวลา  08.30-16.30 น. จำนวน  8  ชั่วโมง 
 วันท่ี 28 สิงหาคม 2567 / เวลา  08.30-16.30 น. จำนวน  8  ชั่วโมง 

      รวมระยะเวลาเสนอคำขอแปรญัตติ   24  ช่ัวโมง  
 

   โดยใหเสนอขอแปรญัตติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฟากหวย หมูท่ี 7 
ตำบลฟากหวย อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว  และกำหนดวันประชุมเพ่ือ
พิจารณาเสนอคำขอแปรญัตติ  ในวันศุกรท่ี 30 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ 
หองประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย   
   คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดปฏิบัติหนาท่ีรับคำแปรญัตติตามวัน/เวลา
และสถานท่ีดังกลาวขางตนแลว   เม่ือพนกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติแลว  
ปรากฏวา... ไมมีสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินรายใด ประสงคจะยื่นคำ
แปรญัตติฯ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2568    
   2. คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดพิจารณาโดยละเอียดและรอบคอบแลว  
ในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เม่ือวันศุกรท่ี 30 สิงหาคม 2567 มติท่ี
ประชุมเห็นชอบใหเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ.2568 ตามรางเดิมตามท่ีผูบริหารเสนอ ไมมีการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความใน
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 ในตอนใดหรือ
ขอใด    
   จึงแจงใหท่ีประชุมทราบ  เพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลฟากหวยไดพิจารณา
ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 50 ตอไป
ครับ   

 

ประธานสภาเทศบาล       -  ตามท่ี  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 ไดรายงานผลการแปรญัตติและมติท่ีประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2567 เม่ือวันท่ี 30 สงิหาคม 2567 
ใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบเปนท่ีเรียบรอยแลว  ในลำดับตอไปจะเปนการ
พิจารณาลงมติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2568 
วาระท่ี 2 ข้ันพิจารณาแปรญัตติ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวยทานใด
เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2568  
ตามท่ีประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบใหคงรางเดิม ไมมีการแกไข
เพ่ิมเติมในตอนใดหรือขอใด ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2568 ดังกลาว  กรุณายกมือครับ 
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มติท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ  ใหคงไวตามรางเดิมแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
งบประมาณ พ.ศ.2568  

     เห็นชอบ  .......11....... เสียง 
      ไมเห็นชอบ  .........-........ เสียง  
      งดออกเสียง  .........1....... เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ประธานสภาเทศบาล  -  ดังนั้น สภาเทศบาลตำบลฟากหวยจะไดเขาสูการพิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 ในวาระท่ี 3 ข้ันพิจารณา
ลงมต ิตอไป ครับ 

 
 

   3.2  เรื่อง   การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 
                    (วาระท่ี 3 ข้ันพิจารณาลงมติ)   
ประธานสภาเทศบาล     -  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอกฎหมายครับ 
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547  
เลขานกุารสภา/ปลัด        และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  
       ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ี

ประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันควรในการพิจารณาวาระนี้ 
ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม  

 

ประธานสภาเทศบาล  -  ในวาระท่ี 3 ข้ันพิจารณาลงมตินี้ใหท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย  พิจารณาวา
จะอนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ 
พ.ศ.2568  หรือไม  สมาชิกทานใดมีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568  ในวาระท่ี 3 ข้ันพิจารณาลงมติ กรุณายกมือ
ครับ 

 

มติท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบ ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ  พ.ศ.
2568  

     เห็นชอบ  .......5....... เสียง 
      ไมเห็นชอบ  .......1....... เสียง  
      งดออกเสียง  .......6....... เสียง 
 

   เห็นชอบ  5  เสียง  ประกอบดวย 
1) นายสิทธิพงษ    ศรีจันทร  รองประธานสภาเทศบาล 
2) นางสาวภารุณี   บุญอุดหนุน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
3) นางสมศรี   ออนนอม   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
4) นางหวา    จันทรงาม   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
5) นางปราณี   กันเกตุทิม   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

    ไมเห็นชอบ  1  เสียง  ประกอบดวย 
1) นายณัฐวุฒิ   ปนสวน   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
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    งดออกเสียง  6  เสียง  ประกอบดวย 
1) นายลี    จันทรสีเงิน   ประธานสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
2) ร.ต. อุทัย   สอนโส   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
3) นายประสงค  หอกคำ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4) นางพิมล   รัตนสุวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5) นายบุญชู   งอนกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
6) นางรัตจะนา  ดาราศร   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

ประธานสภาเทศบาล  -  ขอทราบเหตุผลดวยครับ 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน    - กระผม นายณัฐวุฒิ  ปนสวน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขออนุญาตอธิบายถึงสาเหตุ 
ส.ท. เขต 1  ท่ีไมเห็นชอบใหตรารางเทศบัญญัติฯ จากการประชุมวาระท่ี 2 ท่ีผานมา ในเรื่องการ

แปรญัตติ  สาเหตุท่ีเราไมมีการแปรญัตตินั้นเนื่องจากเรามองเห็นวาฝายบริหารไดตั้ง
งบประมาณแบบขาดดุล  หากพิจารณาจากรายจายประจำแลวเราไมสามารถตัด
ตรงไหนไดเลย  จึงมีมติไมยื่นเสนอขอแปรญัตติ  สืบเนื่องมาจนถึงวาระ 3 ในวันนี้เลย
ลงมติวาไมเห็นชอบ  เรายังยืนยันแบบเดิมวาเปนการกระทำท่ีผิดระเบียบฯ ในแนวทาง
ปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป ซ่ึงอางตามคำสั่ง/ระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย  อยากใหตั้งงบประมาณใหใกลเคียงกับความเปนจริงจึงเห็นชอบ
วาไมรับ  ไมไดเปนการถวงความเจริญใด ๆ หรือเปนการกลั่นแกลงฝายบริหารแตอยาง
ใดนะครับถาทานทำใหถูกกอน เปนการพิจารณาท่ีงายมาก  เพราะเราก็ไมทราบวา
สงไปจังหวัด/จังหวัดจะพิจารณาตามระเบียบฯ อยางแทจริงไหม  ถายึดถือระเบียบ/
ความถูกตองผลท่ีออกมาจะเปนแบบใดพวกเราสมาชิกสภาฯ พรอมรับนะครับเพราะวา
กระบวนการพิจารณาเปนของสภา  ถาเห็นวาผิดแลวทานยืนยันวาถูกสภาจะตองเปน
ผูรับผิดชอบตอประชาชนเหมือนกันนะครับ  จึงอยากฝากทานท้ังหลายไวดวยนะครับ 
รวมถึงผูใหญบาน ผูมีเกียรติท่ีเขารวมประชุมทุกทานท่ีเขารวมรับฟงการประชุมดวยนะ
ครับ  เราไมไดเปนการกระทำโดยการกลั่นแกลงแตอยางใดซ่ึงอางตามระเบียบ การตั้ง
งบประมาณแบบขาดดุลจะไปตัดโครงการออกเราก็ทำไมได ตัดตรงไหนก็ไมไดเพราะมี
ความจำเปนท้ังหมด อยูท่ีฝายบริหารแลวครับ  ฝากความยุติธรรมไวอยูท่ีทางจังหวัดใน
การพิจารณาวากฎระเบียบจะเขมแข็งหรือไม ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาเทศบาล  -  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2567 
ท่ีไมไดตั้งจายไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2567 มา
ตั้งจายเปนรายการใหม   ตั้งแตวาระท่ี 3.3 - 3.7   ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลฟาก
หวยไดเสนอญัตติ 5  เรื่องซ่ึงนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวยไมไดมอบหมายใหรองนายก
อภิปรายหรือชี้แจงแทนในวาระนี้  นายกมอบแคเพียงการพิจารณารางงบประมาณ
รายจาย วาระท่ี 2 ข้ันพิจารณาแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ข้ันพิจารณาลงมติเทานั้นนะครับ  
ปญหาคือการพิจารณา ในวาระท่ี 3 ขอ 3.3 – 3.7 พิจารณาต้ังจายเปนรายการใหม 
จำนวน 5 โครงการดวยกัน ประกอบดวย 

 - โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงคเทศบาลตำบลฟากหวย หมูท่ี 2 งบประมาณ 
1,089,000.- บาท 

  - โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปู Asphaltic Concrete สายรัชตะวิถี 10 
หมูท่ี 1  งบประมาณ  417,000.- บาท 
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 - โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู Asphaltic Concrete สาย
บานหนองผักบุง - บานใหมหนองผักบุง หมูท่ี 3  งบประมาณ 500,000.- บาท 

  - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทวาธิราช ซอย 1 - รัชตะวิถี ซอย 17 
หมูท่ี 11  งบประมาณ 373,000.- บาท 

 - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนางวิภาดา พันภูรักษ หมูท่ี 2 
งบประมาณ  139,000.- บาท 

 

ประธานสภาเทศบาล     -  เนื่องจากการพิจารณาในวาระนี้ นายกเทศมนตรีตำบลฟากหวยผูเสนอญัตติไมเขารวม
การประชุมและไมไดมอบหมายใหรองนายกเปนผูอภิปราย ชี้แจง หรือเปนผูแถลงญัตติ
แทน  และในเม่ือผูเสนอญัตติไมอยูในท่ีประชุม สภาเทศบาลตำบลฟากหวยจึงไม
สามารถพิจารณาได 

   -  ในการนี้จึงขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอกฎหมายครับ 
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.2547 
เลขานุการสภา/ปลัด        แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  

  ขอ 56 ญัตติหรือคำแปรญัตติใดท่ีถึงวาระพิจารณาในท่ีประชุมแลว  ถาผูเสนอ
หรือผูแปรญัตติไมขออภิปรายหรือไมอยูในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ใหถือวาไดถอนญัตตินั้น 
  ถาผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติตามวรรคหนึ่ง  ผูบริหาร
ทองถ่ินอาจมอบหมายเปนหนังสือใหรองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน ท่ี
ปรึกษาผูบริหารทองถ่ินเปนผูอภิปราย ชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได 

  - ในกรณีนี้  ทานนายกไมไดมอบคะ  ญัตตินี้ก็ตกไปไมสามารถพิจารณาได 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - กรณีนี้  เราพิจารณาเลยไมไดหรือครับ 
ส.ท. เขต 1   
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค  - ถาตามระเบียบฯ ผูเสนอญัตติไมไดอยูและไมไดมอบหมายใหใครก็ตองถอนออก/ญัตติก็ 
เลขานุการสภา/ปลัด        ตกไป ไมสามารถพิจารณาได 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - ถาอยางนั้น ผมอยากทราบวัตถุประสงคท่ีเสนอญัตติเขามา แตทานไมไดมอบอำนาจและ 
ส.ท. เขต 1  ไมไดเขารวมประชุม  อาจจะเปนเพราะติดภารกิจทางราชการ  ติดราชการทำไมไมมอบ

ครับ  แลวทานใสเพ่ิมเขาไปในเทศบัญญัติ (ตั้งจายรายการใหม) นี่และทานก็ไมมอบ  
วัตถุประสงคเพ่ืออะไรครับผมฝากถามนิดหนึ่งนะครับ  แลวท่ีถายเอกสารมาท้ังหมดนี่ใช
งบประมาณหรือไม  ทานเปนฝายบริหารทานทราบระเบียบฯ ดีอยูแลวครับทานจะอาง
วาไมทราบไมไดนะ  การเดินทางตางๆ ไปราชการทราบอยูแลว  มันมีแจงลวงหนา  
ทำไมทานไมมอบครับ  แลวทานก็บอกวาเพ่ือประโยชนชาวบาน เม่ือไมมอบแลวทำ
อยางไรครับ  ญัตติก็ตกไป  คราวหนาก็ขอเปดวิสามัญใหมอีก  ตองกันเงินเหลื่อมป  แลว
คาใชจายในการถายเอกสารนี่ถายฟรีหรือครับ ใชเงินภาษีหรือไม  ความรับผิดชอบอยู
ไหนครับ ทานทราบลวงหนาไปไหนทานมอบสิครับ  เพ่ือประโยชนท่ีแทจริงเราจะได
พิจารณากันไปเลย  จริงๆ ผมอยากใหพิจารณาดวยครับจะไดรับ/จะไดรีบทำ ชาวบานได
ผลประโยชนครับ  แตวาดวยระเบียบฯ เพราะอยางนั้นก็จะวาพวกผมอีกวาไมรับอีก  
สภาไมยอมรับ มาโจมตีกันอีก  ผมขอฝากทานประธานดวยนะครับ  รอบหนาถาไมม่ันใจ
วาผูเสนอญัตติไมอยูไมควรเอามาใสหรอกครับ  ถายเอกสารมาทำอะไร/ถายมาแลวทำ
อะไรไมได  รอบหนาเอาเขาอีกก็ตองมาถายเอกสารกันอีก  ผมพูดถึงหลักความเปนจริง
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ไมไดโจมตีทาน ทานแคมอบมา/อธิบายมา เราก็รับอยูแลวจะไดไมเสียเวลา  จะสิ้น
ปงบประมาณอยูแลว อยากจะเขาก็เขา/อยากจะออกก็ออกอยางนี้ไดหรือครับ  ทานผู
ทรงเกียรติท้ังหลายท่ีนั่งอยูตรงนี้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มาลอเลนแบบนี้ไมให
เกียรติกันเลยผมไมทราบถึงวัตถุประสงคของทานเลย  ฝากทานประธานชวยพิจารณา
ดวยครับ ขอบคุณครับ   

 

นางเบญจา บุญครุฑ  - ตามท่ีทานนายกไดแจงไววาติดราชการในระหวางวันท่ี 4-6 กันยายน 2567 และไดแจง 
รก.หน.สำนักปลัด            ขอใหเลื่อนการประชุมเปนวันท่ี 6 กันยายน 2567 ชวงเวลา 13.30 น. จะรีบกลับมาเขา

รวมการประชุมสภาใหทันเวลา  เพ่ือท่ีจะไดอธิบายและพูดคุยในสภาเก่ียวกับ 5 ญัตติท่ี
เสนอไปดวยตัวเอง ท้ังนี้ เสียงขางมากยืนยันวาไมเลื่อนการประชุมสภาฯ เห็นชอบท่ีจะ
ประชุมในวันท่ี 5 กันยายน 2567 เวลา 09.30 น. เชนเดิม 

  -  อีกขอหนึ่ง นายกฯ แจงวาหากเขารวมประชุมในครั้งนี้ไมไดจะนำญัตติท้ัง 5 เรื่องนี้  
เขาพิจารณาในชวงปลายเดือนกันยายนพรอมกันเงินไวเบิกเหลื่อมปเลย ท้ังนี้ อาจจะมี
การขอเปดการประชุมสภาสมัยวิสามัญดวยคะ  นายกไดใหเหตุผลไวเทานี้คะ   

 

ประธานสภาเทศบาล     -  ตองขอเปดวิสามัญอีกใชไหม 
 

นางเบญจา บุญครุฑ  -  ใชคะ  โดยปกติเราจะขอเปดประชุมสมัยวิสามัญ  เพ่ือกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีท่ีมี 
รก.หน.สำนักปลัด            โครงการยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  ปท่ีแลวเราก็ขอเปดประชุมสมัยวิสามัญ ในวันท่ี 28 

กันยายนคะ 
 

ประธานสภาเทศบาล     -  ขอเปดวิสามัญ 15 วันใชหรือไม 
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค  - ใกลสิ้นปงบประมาณพอดี  เราอาจจะขอเปดสมัยวิสามัญ ในชวง 16-30 กันยายน 
เลขานุการสภา/ปลัด         
 

ประธานสภาเทศบาล     -  นายกเลยไมมอบอำนาจมาใหรองนายกชี้แจง และจะมาชี้แจงดวยตนเอง 
 

นางเบญจา บุญครุฑ  - สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งท่ีแลว (สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งท่ี 1) 23 สิงหาคม  
รก.หน.สำนักปลัด          2567) ทานประธานสภาไดชี้แจงตอท่ีประชุมวานายกไดเสนอญัตติ 5 เรื่องและไม

สามารถนำเขาพิจารณาไดทัน  เนื่องจากการเสนอญัตติตองเสนอลวงหนาไมนอยกวา 5 
วันกอนวันนัดประชุม  ซ่ึงญัตติท่ีนายกเสนอมานั้นไมถึง 5 วันจึงไมสามารถนำเขา
พิจารณาในครั้งท่ีแลวได  จึงนำเขาพิจารณาในสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งท่ี 2) ซ่ึงเปนการ
ประชุมในวันนี้คะ  เปนเหตุผลท่ีบรรจุญัตติท้ัง 5 เรื่องท่ีนายกเสนอเขาสูการพิจารณาใน
สมัยประชุมนี้ ตามระเบียบฯคะ 

 

ประธานสภาเทศบาล     -  แตไมสามารถลงมติไดเนื่องจากผูเสนอญัตตินั้นไมอยูและไมไดมอบอำนาจเรื่องนี้มา 
 

นางเบญจา บุญครุฑ  - ใชคะ  ท่ีนำเขาสูการพิจารณาในวันนี้เนื่องจากเปนวาระตอเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี  
รก.หน.สำนักปลัด            แลวและนายกไมไดถอนญัตติจึงนำเขาท่ีประชุมในวันนี้คะ 
 

ประธานสภาเทศบาล     -  ตกลงแลวท้ัง 5 โครงการจะนำมาพิจารณากันอีกครั้งในสมัยประชุมวิสามัญ ไมไดตก
หลนและไมไดหายไปไหน  ขอใหสมาชิกไดเขาใจตามนี้นะครับ 

 

นางเบญจา บุญครุฑ  - ใชคะ  นายกไดแจงไวแบบนี้คะ  
รก.หน.สำนักปลัด             
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ประธานสภาเทศบาล     -  สรุป  ในวาระท่ี 3.3 – 3.7 ไมมีการลงมตินะครับ  รอพิจารณาในสมัยวิสามัญ   
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - กระผม นายณัฐวุฒิ ปนสวน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขออนุญาตสอบถามเรื่อง 
ส.ท. เขต 1  งบประมาณการซอมลูกรัง  เนื่องจากท่ีผานมามีการเสนอสภาฯ เรื่องการซอมถนน  

อยากทราบวาใชงบประมาณไปเทาไหรและมีหมูไหนบางครับ  การซอมท่ัวถึงหรือไมครับ 
ถนนบางท่ีมีการเทซ้ำซอนหรือไม  ยกตัวอยางกรณีหมู 11 ไดนิดเดียว ตรงท่ีจำเปนเราก็
ไมได หมู 7 ไดเปนบางสวน การโรยเพ่ือใหสัญจรไปได  เอาอะไรเปนเกณฑวาตรงไหน
ได/ตรงไหนไมได ตรงไหนสมควรทำ/ไมสมควรทำ คำวาซอมไมไดทำถนนใหมคือลงลูกรัง
เพ่ือใหประชาชนสัญจรไปมาได  ซ่ึงในความเปนจริงแลวถนนในความดูแลของเทศบาลท่ี
อยูในความดูแลตองแจงดวยหรือไมครับ  อยางทางหลวงถนนท่ีพังทางหลวงมาซอม
หรือไม/มีชางมาสำรวจไหม  กองชางมีพนักงานก่ีคน  ทานขับรถทุกวันวิ่งผานทุกวันตอง
ทราบดีอยูแลววาตรงไหนพังไมพัง ถามองเห็นความเปนธรรมในความเปนจริงไมใชลง
แลวลงอีก ซอมไปซอมมา แตท่ีผมไปดูแลวลงอยางละหยอมๆ  ตรงท่ีพังแลวไมไดรับการ
ซอมก็ยังอยูเหมือนเดิม  การท่ีพูดเพ่ืออยากใหทานไปสำรวจอยากใหไปดูกันเองใหเห็น
เอง  เปรียบเสมือนบานทานท่ีมันรกตองใหคนอ่ืนมาบอกไหมวาตองทำความสะอาด  
สอบถามกองชางก็บอกวาเปนถนนดินใหรอเทศบัญญัติฯ ป 68  ทานทราบไดอยางไร
ครับวาป 68 เทศบัญญัติจะผาน กวาจะถึงป 68 ชาวบานตองใชรถนะครับ  ทีนี้จะทำ
อยางไรตอไป  รถพังไปแลว/ถนนพัง  ถนนบางเสนมันพังจนเขาไมได  ไมเห็นมีใครโทร
ถามบางเลยวาหมู 11 จะซอมตรงไหน ส.ท.มีตั้ง 5-6 คนในเขต 1 ไมไดมีคนเดียว  ผมไม
เขาใจในวิธีปฏิบัติแบบไหน ความถูกตองคืออะไร ส.ท.ตรงนี้มีศักดิ์และสิทธิ์เทากันนะ
ครับไมไดมีอภิสิทธิ์คนใดคนหนึ่ง ใหเกียรติกันดวยครับ  ทานชวยบอกหนอยครับไมใชอยู
แคคนสองคนครับ  เวลาลงมติทานลงท้ัง 12 คน ไมไดลงแคคนสองคน  ชาวบานถามกัน
ท้ังนั้นวาทำไมตรงนั้นลงลูกรัง/ตรงนี้ทำไมไมไดลง  ผมอยากทราบบรรทัดฐานยึดเอาตาม
คำรองหรือครับ  การพูดในสภาฯ ไมไดถือวาเปนคำรองหรือครับ  อันนี้เปนเปนการรอง
ดวยวาจาครับ  ทุกอยางถูกบันทึกอยูในสภาฯ อยูแลว  แลวออกมาก็ยังเหมือนเดิมการ
ซอมก็ซอมก็ซอมอยูท่ีเดิมๆ  ทำไมครับ มีใครบางไมใหเกียรติถาทานไมใหเกียรติเขา เขา
ก็ไมใหเกียรติทานนะครับ  ผมอยากทราบครับ ชวยตอบผมหนอยครับ ขอบคุณครับ   

 

ประธานสภาเทศบาล     -  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมในวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไมครับ   
 

นางรัตจะนา ดาราศร - ดิฉัน นางรัตจะนา ดาราศร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ตอนนี้ถนนสายอุดมเดช หมูท่ี 8  
สมาชิกสภา เขต 2         ตอนนี้ทำเสร็จแลวนะคะเหลือแตลาดยาง  สวนปายซอยท่ีถอดออกนั้น  ไปติดตั้งคืนได

เลยนะคะ  แลวก็ปายสิ้นสุดเทศบาลตำบลฟากหวย  ปายประชาสัมพันธ  ท่ีเขาทำของ
เราเสียหายตอนนี้ไปติดตั้งไดแลวนะคะ 

 

ประธานสภาเทศบาล     -  เสร็จเรียบรอยแลวใชม้ัย   
 

นางรัตจะนา ดาราศร - ใชคะ  เหลือลาดยางอยางเดียวตอนนี้  ไปติดตั้งคืนไดแลวเพราะมีขอบเขต/แนวเขตถนน  
สมาชิกสภา เขต 2         เรียบรอยหมดแลวคะ 
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ประธานสภาเทศบาล     -  มีสมาชิกทานใดจะสอบถาม/แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  
 

 -  ท่ีจริงแลว  วันนี้เปนการประชุมสภาและมีอีก 2-3 วาระเก่ียวกับเรื่องการพิจารณาราง
งบประมาณรายจาย  วันนี้ก็ประชุมกันครบวาระเรียบรอยแลวครับ  หลังจากปดการ
ประชุมเสร็จเรียบรอยแลว  มีกำนัน/ผูใหญบานท่ีเขามารวมรับฟงการประชุมเสนอ
ความคิดเห็นอีก  หลังจากปดการประชุมแลว  ทานจะเสนอความคิดเห็นอยางไรเพ่ือ
พัฒนาหมูบาน/ตำบล   ในทางท่ีดีใหเขาใจกันครับ 

 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     -  ผมรอคำตอบอยูนะครับ  เรื่องการซอมถนนลูกรังครับ ผมไมไดถามตนเสานะครับ 
ส.ท. เขต 1   
 

ประธานสภาเทศบาล     -  ขอเชิญชี้แจงครับ   
 

น.ส.ปาริชาติ รัตนสุวรรณ -   เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน น.ส.ปาริชาติ  รัตน 
รองนายกเทศมนตรี (2)       สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย  เรื่องการลงลูกรังนี้  ทางกองชางไดทำ

การตรวจสอบและทำตามท่ีรองขอในการประชุมสภาครั้งท่ีแลวท่ีทานนายกฯ ไดแจง
วาถนนสายไหนชำรุดใหดำเนินการเขียนคำรองเขามา  ตอนนี้มีสมาชิกฯ เขียนคำรอง
เขามาและทางกองชางไดดำเนินการไปเรียบรอยแลวคะ 

 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     -  แลวท่ีไมเขียนคำรองเขามาก็ไมไดทำใชหรือไมครับ 
ส.ท. เขต 1   
 

น.ส.ปาริชาติ รัตนสุวรรณ -  คือตองเขียนใบคำรองคะทาน ส.ท. 
รองนายกเทศมนตรี (2)       
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - ผมเขาใจนะครับหลักการปฏิบัติ  แตวาทางกองชางไมไดออกไปสำรวจเลยหรือครับ 
ส.ท. เขต 1  ตองให ส.ท.ออกไปสำรวจ  ผมจะไดทราบวาหนาท่ีใหมของ ส.ท. คือมีหนาท่ีออกไป

สำรวจถนนพัง  ผมเขาใจวามีหนาท่ีท่ีจะมาเรื่องงบประมาณ  มาชี้แจงเรื่องความ
เดือดรอนของชาวบาน เปนตัวประสานงานกับฝายบริหาร  เพ่ิงทราบวา ส.ท. มีหนาท่ี
ตองมาสำรวจถนน/สำรวจไฟเพราะท่ีผมพูดผมบอกซอยทานอยู  แลวก็ประสานดวย
วาจากับทางชางตั๋ม (กองชาง) ก็เหมือนกับเปนการรองเรียน  แลวเรื่องเอกสารละ อยู 
ๆ ทานก็มาลงแลวคนท่ีไมไดลงมีดวยหรือครับ  หมู 7 ทานวาทานลง จากปากทางบาน
ยายแอวไปละผมถามหนอยอยูในคำรองหรือไมครับ  ปรากฏวาไปลงตรงเสนหัวโคงตรง
บานนายชัง/นายยิน เลยไปทางบานรองภิรมยทานไปลงถนน แตตรงปากทางไมไดลง 
ทำไมทานไมลงเลยไปสักหนอย ท้ัง ๆ ท่ีรถมารอลงแลวแตไมไดรับการยืนยันวาใหลง  
รถเลยตองไปลงตรงอ่ืน  ถาอยางนั้นจะไดเขาใจตรงกัน ส.ท.จะตองไปสำรวจถนนวา
ตรงไหนพัง/ไมพัง  ไฟฟาดับตรงไหนจะไดไปดู  ลูกจางจางมาตั้งเยอะแยะทำอะไรกัน 
ขับรถผานไปไมตกหลุมบางหรือครับตองใหเราแจงดวยหรือครับ  

 

ประธานสภาเทศบาล     -  มีสมาชิกทานใดจะสอบถาม/แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไมครับ  
ฝากกองชางใหเขาไปดูแลซอยแทนทรัพยดวยนะครับ  ตามท่ีเขาสงเอกสารมาใหไปดู
เรื่องถนน  แจงเหตุผลเขาและโทรแจงดวยวาเปนอยางไร  ชวยนำเขาไวในแผนฯ ก็ได
ครับ  ถามีความจำเปน/เดือดรอนจริง ๆ ก็ชวยแกไขใหเขาสักนิดพอใหสัญจรไปมาได 
ฝากดวยนะครับ 
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ประธานสภาเทศบาล -  ขอบคุณ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และขาราชการ  ตลอดจนพนักงาน/  
เจาหนาท่ีท่ีทำใหการประชุมครั้งนี้ลุลวงไปดวยดี  สำหรับการประชุมครั้งตอไป ฝาย
เลขานุการสภาฯ จะไดจัดทำหนังสือแจงใหทราบลวงหนาตอไป และขอปดการประชุม 

 

ปดการประชุม  เวลา  10.15  น. 
 
         สภาเทศบาลตำบลฟากหวยไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3  (ครั้งท่ี 2)  ประจำป พ.ศ.2567  เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2567 
 
 
 

                 ผูจดรายงานการประชุม 
             ( นางสาวสุภาวดี  สุขประสงค ) 
                   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 
 
         ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                 ( นายลี   จันทรสีเงิน ) 
                               ประธานสภาฯตำบลฟากหวย 
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  คณะกรรมการสามัญฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย สมัยสามัญ สมัยท่ี 
3 (ครั้งท่ี 2) ประจำป พ.ศ.2567 เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2567 แลว  และรับรองวาถูกตองตามการดำเนินการประชุม  
ดังกลาว 
 
 
    (ลงชื่อ)  รอยตรี              ประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน
ฯ 
                            ( อุทัย  สอนโส ) 
                  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 
    (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานฯ 
                   ( นางสมศรี  ออนนอม ) 
               สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 

    (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานฯ 
                   ( นางรัตจะนา  ดาราศร ) 
              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 

    (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานฯ 
                ( นางสาวภารุณี  บุญอุดหนุน ) 
             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 
    (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานฯ 
                    ( นางพิมล  รัตนสุวรรณ ) 
              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 
    (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานฯ 
                   ( นางปราณี  กันเกตุทิม ) 
              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 
    (ลงชื่อ)        เลขานุการกรรมการตรวจรายงานฯ 
                   ( นายณัฐวุฒิ  ปนสวน ) 
             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
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